



THAI

## หลักสูตรเด็กและนันทนาการ

Utbildningsinfo

Skolverket

หลักสูตรเด็กและนันทนาการ เป็นหลักสูตรสายอาชีพที่จะทำให้คุณได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (yrkesexamen) เมื่อเรียนจบ

หลักสูตรเด็กและนันทนาการเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานกับเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนหลากหลายที่มีพื้นฐานความต้องการแตกต่างกัน

คุณสามารถเริ่มทำงานได้ทันทีหลังจากเรียนจบ หรือจะเลือกศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยวิชาชีพก็ได้ นอกจากนี้แล้วคุณยังสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้มีสามสาขาวิชาให้เลือกเรียน ได้แก่

สาขาการใช้เวลาว่างและสุขภาพ

- คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง สุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสหางานทำได้ในตำแหน่งพนักงานสรวายน้ำ พนักงานประจำสถานกีฬา หรือผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนตัว เป็นต้น

สาขางานด้านการศึกษา

- คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของเด็กและวัยรุ่น ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสหางานทำได้ในตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล และผู้ช่วยนักเรียน เป็นต้น

สาขางานด้านสังคม

- คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อบุคคลที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ตลอดจนวิธีการให้ความช่วยเหลือและบริการบุคคลเหล่านั้น ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสหางานทำได้ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ช่วยในการประกอบกิจวัตรส่วนตัว (personlig assistent) และการทำงานตามบ้านพัก และสถานประกอบการกรรมรายวันสำหรับบุคคลทุพพลภาพ เป็นต้น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของมนุษย์ การร่วมมือและการสื่อสาร อีกทั้งจะได้ฝึกฝนเรื่องการพบปะกับบุคคลอื่น และได้พัฒนาความสามารถในการรับฟังและเอาใจใส่ต่อความต้องการของเขาเหล่านั้น คุณจะได้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ว่าเป็นอย่างไร และแต่ละคนมีโอกาสดังพัฒนาตนเองได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วย หลักสูตรนี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องจริยธรรม ค่านิยมตามแบบประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรวิชาชีพจะประกอบไปด้วยวิชาบังคับร่วมสำหรับมัธยมปลาย (gymnasiegemensamma ämnen) อันได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ พละและ สุขศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนา สังคมศึกษา ภาษาสวีเดนหรือภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง ซึ่งในหลักสูตรวิชาชีพ นักเรียนจะเรียนวิชาต่างๆ ที่เคยเรียนมา

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานน้อยลง แต่จะเรียนวิชาทางด้านอาชีพที่เรียกว่าวิชาเอก เพิ่มมากขึ้น วิชาเอกซึ่งเป็นวิชาร่วมของหลักสูตรนี้ (programgemensamma karaktärsämnen) ได้แก่ วิชาสุขศึกษา วิทยาศาสตร์ การศึกษา สังคมศึกษา ภาษาสวีเดนหรือภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง

นอกเหนือจากกลุ่มวิชาสองกลุ่มข้างต้นแล้ว คุณยังจะมีโอกาสได้เลือกเรียนวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเชิงลึกหรือเชิงกว้างผ่านหลักสูตรนี้ได้อีกด้วย ซึ่งวิชาเหล่านี้เรียกว่าวิชาโท (programfördjupning) ให้คุณสอบถามกับทางโรงเรียนว่ามีวิชาโทอะไรให้เลือกบ้าง

และนอกจากนี้ก็ยังมีความเลือกเสรี (individuellt val) ซึ่งคุณสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ ตามความต้องการ ให้คุณสอบถามกับทางโรงเรียนว่ามีวิชาอะไรให้เลือกเรียนได้บ้าง

### รูปแบบของการทำงาน

หลักสูตรนี้จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการร่วมมือกับผู้อื่น หรือโดยลำพังอย่างแท้จริง คุณจะฝึกการใช้ความสามารถที่คุณมี เพื่อตั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ออกมาใช้งาน และเรียนรู้การบริหารงานในบริษัทส่วนตัว คุณจะฝึกฝนเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ และการบันทึกข้อมูลในการทำงาน

### โครงการมัธยมปลาย

ก่อนที่คุณจะจบหลักสูตรเด็กและนันทนาการ คุณจะทำได้ทำโครงการมัธยมปลาย (gymnasiearbete) ในสาขาอาชีพที่คุณเลือกเรียน เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถมากพอที่จะเริ่มทำงานตามสาขาวิชาที่คุณเรียนจบมาได้

### การเรียนรู้ในสถานประกอบการ

การเรียนหลักสูตรนี้ ส่วนหนึ่งคุณจะต้องไปเรียนรู้การทำงานจริงในสถานประกอบการ (apl) เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๕ สัปดาห์ ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนในสถานประกอบการเพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้ การเรียนรู้ในสถานประกอบการถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้คุณมีประสบการณ์ และได้ทำความรู้จักกับผู้คนในสาขาอาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหางานทำของคุณในอนาคต

### การศึกษาโดยการเป็นลูกมือ

ในหลักสูตรนี้ คุณสามารถเลือกรูปแบบ “การศึกษาโดยการเป็นลูกมือ” (lärlingsutbildning) ในระดับมัธยมปลายได้ นั่นหมายความว่า คุณจะได้รับความรู้ทุกอย่างเหมือนกับหลักสูตรปกติ แต่คุณจะใช้เวลาเรียนในโรงเรียนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหลักสูตร โดยเวลาที่เหลือคุณจะไปเรียนตามสถานประกอบการหนึ่งแห่งหรือหลายแห่งแทน

### ข้อควรคำนึง

หากคุณต้องการคุณวุฒิเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คุณจำเป็นต้องวางแผนการศึกษาให้ดี เช่น การเลือกเรียนวิชาที่จำเป็นเพื่อให้มีคุณสมบัติพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อันได้แก่ วิชาภาษาสวีเดนหรือภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สองเพิ่มอีกสองวิชา และวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มอีกหนึ่งวิชา ซึ่งคุณจะเลือกเป็นวิชาเลือกเสรี หรือเป็นวิชาโทก็ได้หากทางโรงเรียนเปิดให้เลือก คุณควรจะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพหากคุณต้องการศึกษาต่อ

ในวิชาเลือกเสรีคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนวิชาเพิ่มได้อีกหนึ่งวิชาเสมอ ซึ่งคุณจะเลือกเรียนวิชาพลและสุขศึกษา หรือวิชาทางด้านสุนทรียศาสตร์ก็ได้